

โครงการพัฒนาครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2554

โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ



ที่ ศธ 04216/๒4๒8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
2. บัญชีรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มระดับกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนา

ตามที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว เมื่อปีงบประมาณ 2553 ประมาณร้อยละ 10 เพื่อเป็นแกนนำ (Master Teacher) ในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2554 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดการดำเนินการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6,170 คน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน และกลุ่มระดับกลาง วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย บรรณารักษ์และแนะแนว จำนวน 70,605 คน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน โดยให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มระดับสูง และกลุ่มระดับกลาง ของวิชาดังกล่าว ไปยังคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดข้าราชการครูเข้ารับการอบรม ศูนย์อบรมกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และได้เชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาครู ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 โดยให้ประสานการจัดดำเนินการพัฒนาครูร่วมกับศูนย์อบรมกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มระดับสูง วิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มระดับกลาง วิชาภาษาไทย (บูรณาการ/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย) ภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย) สังคมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย) การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว

/ตั้งข้อมูลรายชื่อ...

ตั้งข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ที่ เว็บไซต์ สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน <http://hrd.go.th> หรือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<http://www.obec.go.th> จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อส่งข้าราชการครู
เข้ารับการอบรม และประสานการจัดดำเนินการพัฒนาครูร่วมกับศูนย์อบรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการโอนงบประมาณเป็น
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรการ
ประหยัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสน่ห์ ชาวโต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5634

โทรสาร 0 2281 0503

รายละเอียดเพิ่มเติม

- [หนังสือนำ](#)
- [รายละเอียด 1](#)
- [รายละเอียด 2](#)
- [รายละเอียด 3](#)